

Số: ~~469~~ /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH*V/v: Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bưu điện Liên Việt**

Tháng 4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã thông qua tổng mức thù lao của các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 là **40 tỷ đồng**, số thực chi trong năm 2019 là **35.18 tỷ đồng**.

Năm 2019, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín cũng như phát huy thế mạnh về mạng lưới của mình trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, đứng vững và phát triển với những con số ấn tượng như đạt mức tổng tài sản **202.058 tỷ** với **76 Chi nhánh** và **462 phòng Giao dịch**, **685 Phòng giao dịch Bưu điện** trên toàn quốc. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, huy động vốn, tăng trưởng tín dụng đạt và vượt kế hoạch đề ra và tuân thủ giới hạn tín dụng do Ngân hàng nhà nước quy định. Có được những thành quả tích cực trên là công sức đóng góp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể đội ngũ Cán bộ Nhân viên Ngân hàng, trong đó Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công, phát triển của Ngân hàng.

Năm 2020 được xem là một năm đầy thử thách khi bắt đầu với dịch bệnh hoành hành, kinh doanh sản xuất đình trệ, rất nhiều khó khăn đang ở phía trước chờ đón ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nói riêng. Do vậy để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2020, các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên phải nỗ lực vượt qua khó khăn và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới. Cùng với việc kinh doanh ở môi trường cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu về tính tuân thủ ngày càng cao trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới diễn biến ngày càng phức tạp thì trách nhiệm và khối lượng công việc trong công tác quản trị, điều hành, kiểm soát của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 là rất lớn.

Để thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 là **30 tỷ đồng**, giảm 10 tỷ so với năm 2019 do thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và tiết giảm chi phí. Các khoản lợi ích khác cũng như chi phí đã thanh toán cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được công bố trong Báo cáo tài chính thường niên theo quy định của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Kính mong Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Phòng tổng hợp;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



HUỲNH NGỌC HUY